



ประกาศคณะกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖ ราย ซึ่งคณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๓ ของประกาศข้างต้น จำนวน ๕ ราย และขาดคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง สำนักบริหารกลาง เรียงลำดับการยื่นเอกสารสมัคร ดังนี้

ลำดับที่ ๑	นางสาวสายสมร ทองมหา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๒	นางกิงกาญจน์ ศรีแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๓	นางสาวอัญชญา ศรีคะชา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๔	นางศรียาภรณ์ สุภาวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๕	นางสาวปราณี สิทธิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบข้อมูลบุคคลพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกสรรแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๖๑ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๕๘ และ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๕๖ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และหากตรวจสอบแล้วยังไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลให้นำหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นแบบข้อมูลบุคคลพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกสรรแล้ว ส่งทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๖๓ หรือ E-mail : hr@nhrc.or.th ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับการเข้ารับการสัมภาษณ์ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. และเข้ารับการเลือกสรรโดยการสัมภาษณ์ คนละประมาณ ๓๐ นาที ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสิน ให้เป็นไปตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) โดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการสำนักของตำแหน่งที่ว่างเข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งที่ว่างของสำนักนั้น และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่คณะกรรมการเลือกสรรฯ สอบถาม เพื่อประกอบการพิจารณา โดยไม่มีสิทธิอยู่ร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาให้คะแนนผู้เข้ารับการเลือกสรร ในการนี้ หากผู้อำนวยการสำนักของตำแหน่งที่ว่างไม่เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ในวันดังกล่าว ให้ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกสรร หรือหากเข้าร่วมฟังไม่ตลอดการสัมภาษณ์ไม่ว่าด้วยเหตุขัดข้องใด ให้ผู้อำนวยการสำนักของตำแหน่งที่ว่างดให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเลือกสรรฯ

๔. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔.๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุกรายแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการ “หมอพร้อม Station” ในการบันทึกข้อมูล โดยให้พิมพ์หลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสารเพื่อนำมาแสดงในวันเข้ารับการเลือกสรร หรือกรณีเข้ารับการตรวจกับสถานพยาบาลสามารถนำเอกสารรับรองผลการตรวจหรือใบรับรองแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันเข้ารับการเลือกสรรได้ ทั้งนี้ หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมายื่นแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถรายงานตัวและเข้ารับการเลือกสรรได้ ด้วยเหตุแห่งมาตรการหรือมาตรฐานด้านสาธารณสุข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเลือกสรรฯ เพื่อดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ต่อไป

๔.๒ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการเลือกสรรเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๔.๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุกคน กรณีวัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป จะได้รับการแยกตัวมาตรวจซ้ำ หากยังมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเตรียมตัวและปฏิบัติตามแนวทางการมาติดต่อราชการ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ตามที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กำหนดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานกรรมการเลือกสรรข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)